

Dự định Kết thúc Sắc lệnh Đồng thuận và Rút tên Địa điểm ra khỏi Danh sách Nguy hại của Bộ

Thời hạn Góp ý Phê bình – October 16 – November 16, 2015

Bộ Môi Sinh Tiểu bang Washington và Bộ Giao thông Metro Transit Quận King trước đây đã ký kết một hợp đồng pháp lý về hoạt động dọn sạch tại địa điểm South Dearborn Metro Transit, 802 South Dearborn Street, Seattle. Địa điểm này bao gồm hai lô đất nằm trên đường Eighth Avenue South, một nơi ở phía đông (nơi cư trú của ICHS) và một nơi ở phía tây (nơi cư trú của Trung tâm Cộng đồng International District Chinatown và Thư viện Công cộng Seattle thuộc Chi nhánh Quốc tế).

Metro Transit cùng Bộ Môi Sinh hợp tác trong việc dọn sạch đất ô nhiễm từ các sản phẩm dầu lửa tại địa điểm này. Các thỏa thuận được ghi nhận trong Sắc lệnh Đồng thuận (viết tắt là CD – Consent Decree) được ký vào năm 1994. Việc dọn sạch đã được tiến hành trong những năm 1995-1996. Sau đó Bộ Môi Sinh gửi ra một thông cáo về sự hoàn tất công trình dọn sạch tại đây của Metro (Notice of Completion for Soils Remediation) vào ngày 28 tháng 6 năm 1996. Thông cáo cho biết hoạt động dọn sạch đã được hoàn chỉnh và công cuộc kiểm soát nước ngầm sẽ vẫn tiếp tục. Địa điểm này được phục hồi nhằm vào lợi ích chung của cộng đồng. Sau đó Metro đã khởi sự việc dọn sạch nước ngầm vào những năm 1996 đến 2012.

Công trình dọn sạch ô nhiễm đất nơi đây xem như đã xong, Bộ Môi Sinh dự định kết thúc công việc và rút tên nơi đây ra khỏi danh sách thuộc những địa điểm nguy hại của tiểu bang. Metro đã hoàn tất phần sự và đạt chỉ tiêu đặt ra trong CD và qui luật dọn sạch tiểu bang. Metro cũng đã hoàn thành dọn sạch nước ngầm theo đúng như qui định đặt ra trong CD và đã hoàn chỉnh việc dọn sạch theo qui luật tiểu bang. Căn cứ vào đó, chúng tôi hạn chế cho nguồn nước ngầm không còn cần thiết.

Mời quý vị góp ý phê bình sau khi xem qua các tài liệu sau đây:

- Báo cáo Dọn sạch Đất với tựa đề: “Final Report – Contaminated Soil Remediation at Metro South Dearborn Site” từ Enviro, Inc., 6/7/1996, tường thuật sự hoàn tất dọn sạch tại địa điểm này.
- Báo cáo Dọn sạch Nước ngầm Hợp lệ với tựa đề: “Groundwater Sampling Work Order No. 17” từ CDM Smith, Inc., 4/6/2012, tường thuật việc dọn sạch nước ngầm vào những năm 1996-2012.
- Dự định của Bộ Môi Sinh về việc kết thúc Sắc lệnh Đồng thuận liên quan đến Kế hoạch Hoạt động Dọn sạch và rút tên của địa điểm này ra khỏi danh sách thuộc những địa điểm nguy hại của tiểu bang.

Muốn thu nhận thêm tin tức về cuộc dọn sạch nơi đây bằng tiếng Việt hay cần phiên dịch các tài liệu khác, xin vui lòng liên lạc ông Lê Teddy, số (360) 407-6948, hoặc điện thư teddy.le@ecy.wa.gov. Xin cho chúng tôi biết quý vị cần thêm tin tức liên quan đến Metro Transit South Dearborn Site.